

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: /STTTT-TTBCXB
V/v phản hồi thông tin báo chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày tháng 10 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Krông Bông

Ngày 14/10/2019, Báo Đắk Lắk đăng tải bài viết: *Định cư hơn 20 năm vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.*

Bài báo có đoạn: “*Cách trung tâm xã Cư Drăm (huyện Krông Bông) hơn 25 km, thôn Cư Dắt có 196 hộ, 1.423 khẩu, chủ yếu là đồng bào Hmông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào năm 1997. Do nằm ở giữa ranh giới hai xã Cư Pui và Cư Drăm, chưa điều chỉnh được địa giới nên dù đã định cư hơn 20 năm, các hộ dân ở đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...*”.

(*Có nội dung bài viết kèm theo*)

Căn cứ Khoản 3, Điều 6, Chương II, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Đắk Lắk phản ánh, phản hồi bằng văn bản cho cơ quan báo chí, đồng thời gửi về: UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh) và Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 22/10/2019 để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về báo chí; gửi Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT (p/h);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Báo Đắk Lắk;
- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Công TTĐT tỉnh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Tý

Định cư hơn 20 năm vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cách trung tâm xã Cư Drăm (huyện Krông Bông) hơn 25 km, thôn Cư Dắt có 196 hộ, 1.423 khẩu, chủ yếu là đồng bào Hmông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào năm 1997. Do nằm ở giữa ranh giới hai xã Cư Pui và Cư Drăm, chưa điều chỉnh được địa giới nên dù đã định cư hơn 20 năm, các hộ dân ở đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Vùng đất mà người dân thôn Cư Dắt định cư thuộc sự quản lý của xã Cư Pui, trong đó phần lớn diện tích đất giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông quản lý trong khi xã Cư Drăm lại quản lý về mặt hành chính, nhân khẩu từ khi thôn Cư Dắt được thành lập (năm 1998). Vì vậy, người dân ở đây dù rất muốn làm giấy CNQSDĐ để yên tâm, ổn định cuộc sống và có điều kiện vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng không được giải quyết.

Ông Hạng A Páo, người dân thôn Cư Dắt bày tỏ: “Gia đình vào định cư tại thôn Cư Dắt từ năm 1999 nhưng đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. Gia đình tôi rất muốn vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh buôn bán nhưng do không phải hộ nghèo nên không thuộc diện được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và cũng không vay được vốn từ ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển vì không có sổ đỏ thế chấp”.

Ông Ma Seo Lỡ, nguyên Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Cư Dắt là người đã nhiều lần cùng với ban tự quản và bà con trong thôn nêu ý kiến, đề xuất với cấp trên mong muốn được tạo điều kiện cấp giấy CNQSDĐ để yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Theo ông, người dân trong thôn giờ đã ổn định tư tưởng, muốn định cư lâu dài chứ không du canh, du cư đi nơi khác nữa. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa gia đình nào làm được giấy CNQSDĐ về đất ở lẫn đất sản xuất do vướng mắc trong việc phân chia quản lý đất đai và con người.

Không được giao quản lý đất đai nên xã Cư Drăm cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng như: đường giao thông nội vùng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phúc lợi khác ở thôn Cư Dắt. Cấp ủy, chính quyền xã Cư Drăm cũng đã báo cáo thực trạng này với cấp trên để sớm điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Cư Pui và xã Cư Drăm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý. Ông Võ Chương, Bí thư Đảng ủy Cư Drăm cho biết: “Việc quản lý con người nhưng không quản lý về đất đai ở thôn Cư Dắt khiến cho cả hai địa phương gặp khó khăn trong công tác quản lý, đặc biệt là việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân. Địa phương đã đề nghị lên cấp trên sớm điều chỉnh địa giới, tuy nhiên vấn đề này đến nay vẫn chưa được giải quyết”. (Báo Đắk Lắk 14/10)